

Khắc ghi lời dạy của Bác “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”, chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Vũ Thư luôn gương mẫu đi đầu, chủ động, sáng tạo và có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực mang thương hiệu của tuổi trẻ Vũ Thư: mô hình địa chỉ xanh tình nguyện, shipper áo xanh hay cầu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế huyện Vũ Thư kết nối, giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế và cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đến nay, tuổi trẻ toàn huyện đã đảm nhận 197 địa chỉ xanh tình nguyện, hàng tháng hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm hoặc tiền điện, tiền nước cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; từ đầu dịch Covid-19 đến nay đã làm 15.000 kính chắn giọt bắn tặng các bệnh viện, khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch; thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch ở các địa phương... Chị Phương chia sẻ: Điều tôi tâm huyết nhất khi tham gia công tác đoàn là được sống, cống hiến hết mình cho các phong trào, hoạt động tình nguyện tại địa phương. Những hoạt động giúp đỡ bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn bó với người dân hơn, nhận thức được vai trò của mình mà ra sức cống hiến.

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ TƯ (26/3/1962 - 26/3/2022)

Tuổi trẻ Thái Bình thi đua làm theo lời Bác

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên; đồng thời tin tưởng, cổ vũ, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang bền bỉ tiếp nối mạch nguồn của tinh thần yêu nước, tinh thần “cách mệnh”... thi đua cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.



Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải) tặng quà gia đình chính sách.

Ở huyện Tiền Hải, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải là một điển hình trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Đinh Văn Du, Bí thư Đoàn xã cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cơ sở đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký nội dung “làm theo” cụ thể, thiết thực, để đánh giá, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác, học tập, lao động sản xuất của bản thân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã và các chi đoàn đã cùng huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm và đoàn viên, thanh niên để xây dựng sân thể thao; tiếp nhận sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn xây dựng công trình sân chơi đa năng với kinh phí 120 triệu đồng; xây dựng 120 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; huy động hàng trăm lượt

đoàn viên, thanh niên tham gia với bao bọc và thu nhặt bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, công sở vào ngày 24 hàng tháng; xóa bỏ một số điểm đen rác thải. Cùng với đó là xã hội hóa tặng hàng nghìn khẩu trang, nước sát khuẩn, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tới nhân dân, tặng hơn 250 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Lựa chọn quê hương để khởi nghiệp và tiếp nối nghề truyền thống gia đình, anh Vũ Đức Thịnh, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) trở thành triệu phú trẻ ở địa phương. Anh Thịnh cho biết: Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” nên tôi cố gắng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi thủy sản, nâng cao thu nhập cho gia đình. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, với diện tích 16 sào ao nuôi cá, tôm giống, thương phẩm, anh Thịnh thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm.

Cùng với chị Phương, anh Thịnh, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn triển khai làm theo Bác gắn với các phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thanh niên tình nguyện... Từ thực tiễn cuộc sống, đoàn thanh niên nhiều địa phương, đơn vị đã chọn những công trình, phần việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực như mô hình: thấp sáng đường quê tại các cơ sở đoàn ở huyện Hưng Hà; tham gia cải cách hành chính, tặng quà, khám bệnh tình nguyện tại Khố các cơ quan chức năng; các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy...

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực để tuổi trẻ Thái Bình xung kích, sáng tạo, hàng hái trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục là trường học thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đây, thể hiện khát vọng của tuổi trẻ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

KHUÂN PHƯƠNG - TIẾN ĐẠT

QUỲNH PHỤ Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.



Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Quỳnh Mỹ, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc rất thân thiện; quy trình giải quyết công việc được vận hành theo đúng quy định, các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai; cán bộ làm việc tại đây đều có trình độ, kỹ năng giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân rất tốt. Theo ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã: Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, công chức phải gắn tâm, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch. Các TTHC được chúng tôi niêm yết công khai theo quy định tạo sự hài lòng cho người dân. Trong quý I/2022, chúng tôi đã tiếp nhận trên 1.200 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hạn. Vì giải quyết nhanh gọn, tinh thần phục vụ tốt nên nhiều người dân ở các địa phương lân cận thường xuyên qua đây để công chứng hồ sơ, giấy tờ. Chị

Vũ Thị Thủy, công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp cho biết: Để giải quyết kịp thời, không ứ đọng hồ sơ, chúng tôi đã chủ động sắp xếp thời gian hợp lý và phương pháp làm việc khoa học nhằm bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất. Ngoài thời gian hành chính, chúng tôi còn linh hoạt giải quyết thủ tục cho người dân khi đã hết giờ làm việc hoặc trong ngày nghỉ cho các trường hợp ở xa về, gia đình có việc cấp bách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Hiện nay, chúng tôi còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân thuận tiện trong giao dịch, hạn chế thời gian chờ đợi. Cùng với xã Quỳnh Mỹ, thời gian qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một

cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, đơn vị. Đối với các xã trên địa bàn huyện đã chuyển đổi việc áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (chỉ tính riêng năm 2021 có 6 xã thực hiện chuyển đổi). Đến nay, 117 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách huyện và 37 xã, thị trấn đã thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, cập nhật, quản lý thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo nội dung chương trình và phần mềm quản lý của các đơn vị đã trang bị nhằm thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong thời gian tới, Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đặc biệt trong việc thực hiện TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phấn đấu đạt và vượt 95% tỷ lệ hồ sơ phát sinh mức độ 3, 4.

ĐÀO QUỲN

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học

Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì chất lượng dạy và học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Trường Tiểu học và THCS Thụy Dân là một trong số trường có số lượng học sinh, cán bộ, giáo viên là F0 thấp nhất huyện Thái Thụy. Thầy giáo Nguyễn Đức Thuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngoài việc thực hiện tốt các văn bản của các cấp, chúng tôi đã thành lập tổ Covid-19 trong trường học và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Trường tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt F1, F0 là cán bộ, giáo viên, học sinh tại nhà trên hệ thống truyền thanh xã và nhóm zalo các lớp. Tại nhà trường, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường vệ sinh trường, lớp và bổ sung xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang. Đặc biệt, chúng tôi thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và triển khai hiệu quả số tay an toàn Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Trường Tiểu học và THCS Thụy Dân cũng linh hoạt các hình thức dạy học, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý

để các thầy cô giáo là F1 cách ly tại nhà vẫn có thể dạy học trực tuyến cho học sinh. Đối với cấp học mầm non, những ngày qua, tỷ lệ học sinh đến trường có phần giảm so với trước tết Nguyên đán, tuy nhiên các nhà trường vẫn duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tại Trường Mầm non Đông Lâm (Tiền Hải), nhà trường đã đầu tư sửa chữa phòng học, nâng cấp đường điện, đường nước, lắp đặt bình nóng lạnh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, tổ Covid-19 trong trường học và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đầu tư các trang thiết bị y tế tại trường như: 15 máy đo thân nhiệt cầm tay, 2 máy đo thân nhiệt tự động, 50 hộp khẩu trang y tế, 3 bộ quần áo bảo hộ, 8 hộp kit test nhanh Covid-19, 65 lọ dung dịch sát khuẩn tay hàng ngày. Cô giáo Lương Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong những ngày dịch bệnh bùng phát mạnh, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều ca F0 nên phụ huynh không đưa trẻ đến trường. Vì vậy, tỷ lệ học sinh đi học thấp. Trước tình hình đó, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lập các nhóm zalo của nhóm/lớp để liên lạc với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ, theo dõi cập nhật thông tin những ca mắc Covid-19 báo cáo kịp thời về nhà trường để từ đó có những biện pháp hướng

dẫn trẻ cách ly tại nhà. Thường xuyên gọi điện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ bị mắc Covid-19, đồng ý kiến khuyến khích trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng kết hợp hoạt động vừa sức để mau khỏi bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức test nhanh cho trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Đến ngày 21/3, học sinh các cấp học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đi học trực tiếp tại trường. Cùng với việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà trường bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, ngành giáo dục cũng tích cực phối hợp với ngành y tế trong tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phòng, chống dịch, toàn ngành quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học theo đúng kế hoạch đã đề ra.

ĐANG ANH



Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Thụy Dân (Thái Thụy) thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch.